

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 1 : นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

นำเสนอเมื่อ : 9 มิ.ย. 2562

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 1

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ขอแสดงความยินดีและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ฯพณฯ

ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ก่อตั้งโดยดำริของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมวิสามัญศึกษา

การก่อตั้งมีเจตนาให้เป็นองค์กรเอกชนทางการศึกษาที่มีหน้าที่แนะนำบอกกล่าวกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลใน

เรื่องการศึกษาของชาติบ้านเมือง สมาคมฯก่อตั้งมาเป็นเวลา 48 ปี นายกสมาคมฯคนแรกคือคุณหญิงบุญเลื่อน

เครือตาชู

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงดำเนิการให้มีการปฏิรูปการศึกษาและถือว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกของประเทศไทย

นอกจากนั้นพระองค์ท่านยังได้ทรงวางรากฐานการศึกษาไว้เป็นอย่างดีเพราะพระองค์ทรงตระหนักดีว่าชาติบ้านเมือง

จะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะพลังการของพระองค์มีการศึกษาที่ดี ด้วยเหตุดังกล่าวจึงถือได้ว่าการศึกษาของชาติเป็น

“มรดกของชนเกล้ารัชกาลที่ 5”

ฯพณฯ เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร

เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเคยรับราชการเป็นทหารบก

จึงย่อมเคยกล่าวคำสาบานหรือคำปฏิญาณตนต่อพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ว่า

“ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต” ดังนั้น ฯพณฯ

นอกจากมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการศึกษาของชาติบ้านเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีหน้าที่ต้องทำตามคำปฏิ

ญาณตนที่ว่า จะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต อีกทางหนึ่ง

สิ่งที่ ฯพณฯ จะสามารถรักษามรดกของชนเกล้ารัชกาลที่ 5

ไว้ได้ในเบื้องต้นที่มีความสำคัญยิ่งคือการสรรหาบุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมารับผิดชอบในการบริหาร

บ้านเมืองด้านการศึกษา และกีดกันไม่ให้คนไม่ดีอย่าได้เข้ามาเกี่ยวของกับการศึกษาของชาติบ้านเมือง

ขอกราบเรียนให้ ฯพณฯ

ได้กรุณารับทราบว่ขณะนี้ มีบุคคลที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้ได้ร่ำร้องเรียกร้องที่จะเข้ามารับผิดชอบในการจัดการ

ศึกษาของชาติบ้านเมืองคือ

1.

มีอาชีพหากินกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในบางเรื่องหากโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือโดยไม่จัดซื้อจัดจ้างกับ

บุคคลผู้นี้เพราะต้องทำตามระเบียบ ก็จะไปก่อกวนถึงในโรงเรียน

อาจตนเป็นผู้พิทักษ์ความถูกต้องขอเขาไปตรวจสอบ ดีข่าวออกสื่อโจมตีผู้บริหารโรงเรียน

2. จัดขายบัตรกอล์ฟอ้างว่าการกุศลในราคาที่สูงมาก บังคับขายให้กับโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนไหนไม่ให้ความร่วมมือก็จะกวดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1

3. มีพฤติกรรมเผยแพร่สื่อไปทั่วประเทศอ้างตัวเองว่าเป็นนักแสดงโตไม่เกรงกลัวใครทำดีทำตอຍกับคนทั่วไป

4. มีพฤติกรรมเผยแพร่สื่อไปทั่วประเทศด้วยความภาคภูมิใจว่าเมื่อครั้งที่ตนเป็นนักศึกษา ตนเคยมีเพศสัมพันธ์กับนักศึกษาด้วยกัน

บัดนี้ ถึงเวลาแล้วที่ ขพฉฯ จักต้องปฏิบัติตามคำปฏิญาณตนตามที่ ขพฉฯ ได้เคยปฏิญาณไว้ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ว่า
“ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต”

นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

8 มิถุนายน 2563